

Hồng An sâu nặng ân tình

Trong 5 lần về thăm Thái Bình có 2 lần Bác Hồ thăm xã Hồng An, huyện Hưng Hà (ngày 10/1/1946 và ngày 28/4/1946) khi biết tin đề Đĩa (huyện Hưng Nhân cũ) bị vỡ và chỉ sau ba tháng nhân dân Thái Bình đã đắp đê thành công. Nhớ lời căn dặn của Bác năm xưa, người dân Hồng An hôm nay ra sức lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày một đẹp giàu.



Hồng An hôm nay.

Chúng tôi đến thăm gia đình cụ Trần Hữu Hán, thôn Việt Thắng, được cụ niềm nở đón tiếp và cho xem những tư liệu lịch sử cụ sưu tầm về Bác Hồ. Cụ Hán cho biết: Năm 1946, tôi được chính quyền xã phân công tham gia hoạt động giảng dạy, công tác đoàn tại địa phương, ngày Bác Hồ về thăm tôi được giao nhiệm vụ trong đoàn đón tiếp Bác. Ngày 10/1/1946, biết tin Bác chuẩn bị đến thị sát tại khu vực xảy ra vỡ đê Đĩa mọi người vui mừng lắm vì nghĩ Bác sẽ đi đường thủy đến nên rất nhiều người đã tụ tập trên triền đê để mong được một lần thấy Bác. Khi Bác đi ô tô từ Hưng Yên sang, mọi người ùa ra đón đoàn xe của Bác. Vì được giao nhiệm vụ trong đoàn đón tiếp Bác nên cụ Hán nhớ như in hình ảnh Bác Hồ ngày ấy: Bác ăn mặc giản dị lắm, bộ quần áo kaki trắng, Bác nhẹ nhàng và ân cần hỏi thăm sức khỏe của người dân, về tình hình đê bị vỡ. Khi đến khu vực người dân đắp đê, Bác giậm chân xuống mặt đê để kiểm tra và căn dặn cán bộ chỉ huy cùng

người dân đắp đê cho cẩn thận, tránh để đê bị vỡ sẽ gây thiệt hại rất lớn cho hoa màu cũng như tài sản của nhân dân. Cùng được chứng kiến Bác Hồ về thăm, cụ chiến binh Trần Duy Sự, thôn Việt Thắng cho biết: Bác căn dặn người dân Hồng An ngoài nhiệm vụ đắp đê thì cần kháng chiến chống lại giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nhân dân Thái Bình cần sớm đắp xong đê để tái sản xuất, khi nào đắp xong đê vỡ Bác sẽ về kiểm tra.

Nhớ lời căn dặn của Bác, người dân Hưng Nhân tích cực tham gia đắp đê. Hàng nghìn bao tải, cây tre, luống được chuyển từ nhiều nơi đến khu vực đê Đĩa để phục vụ công tác đắp đê. Khi ấy, trên quãng đê dài hơn 3km thuộc địa phận xã Hồng An có hơn 600m đê bị vỡ, lòng cát bị hút sâu, nhân dân phải đào sâu và gia cố thêm tre, luống đê móng đê được vững chắc. Cụ chiến binh Trần Duy Sự cho biết: Không khí đắp đê khi ấy vui như ngày hội. Vì không có mực, giấy bút nên chúng tôi dùng những tấm cát

rồi lấy nước cơm phết lên trên thành chữ, đồng thời rắc trấu lên nước cơm để chúng mau dính lại với nhau tạo thành bức khẩu hiệu thi đua. Túng đoàn cứ thế thay nhau ăn nghỉ rồi lại làm, chỉ trong vòng 3 tháng đã hoàn thành hơn 600m đê bị vỡ. Được tin nhân dân Thái Bình đắp đê thành công, Bác Hồ về



Người dân lập bia di tích Bác Hồ về thăm Hồng An năm 1946.

thăm lại đê Đĩa, lần này người dân Hồng An vui mừng lắm. Cụ Hán chia sẻ thêm: Ngày 28/4/1946, Bác về thăm quãng đê vừa được đắp xong, người dân đón tiếp Bác từ rất xa, có người đi bộ mất cả tuần từ nhà đến đây chỉ để mong được một lần thấy Bác. Khi đến khu vực đê, Bác khen ngợi nhân dân Thái Bình đắp đê giỏi, đồng thời căn dặn bà con cần sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. Bác cũng nhắc nhở chính quyền xã mỗi khi mưa bão cần cử cán bộ ra điểm trông coi đê, tránh để vỡ đê gây thiệt hại về người và của.

72 năm sau ngày Bác về thăm, con đường nông thôn mới được trải nhựa, bê tông phẳng tấp, những ngôi nhà cao tầng hiện hữu trước mắt chúng tôi như khẳng định sự thay da đổi thịt trên mảnh đất Hồng An. Ông Trần Hữu Sơn, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương trong xây dựng nông thôn mới, Hồng An đã vận động được hơn 157 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục công trình và về đích năm 2014. Để có được kết quả đó, xã đã thực hiện chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra nên mọi việc khó khăn, lớn nhỏ trong xã đều được người dân chung tay thực hiện. Hiện Hồng An có hơn 3km đê đã được cứng hóa. Đời sống người dân trong xã ngày một khấm khá, thu nhập bình quân đạt hơn 39 triệu đồng/người/năm.

TIỀN HẢI

Tín dụng chính sách đồng hành cùng người nghèo

Với mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tiên Hải đã triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, từ đó giúp các đối tượng thụ hưởng có thêm vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần cùng huyện thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.



Gia đình chị Tô Thị Thanh Tâm (thôn Thượng, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Chúng tôi đến thôn Thượng, xã Tây Lương gặp chị Tô Thị Thanh Tâm, một gia đình nông dân được vay vốn tín dụng chính sách và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Trước đây, chị Tâm mở xưởng may mần tuyền nhưng do không có hiệu quả nên năm 2013, chị Tâm quyết định chuyển sang phát triển chăn nuôi tại gia đình. Qua tham gia Chi hội Phụ nữ thôn Thượng và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Lương, chị Tâm biết đến nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH và qua ủy thác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Tâm đã được vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi. Chị Tâm chia sẻ: Có được nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình tôi đã tận dụng khu đất chuyển đổi để mở rộng phát triển chăn nuôi. Ban đầu do nguồn vốn còn hạn chế, kinh nghiệm lại chưa có nên gia đình tôi chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ. Sau vài năm, gia đình tôi bắt đầu mở rộng quy mô và

Từ khi thành lập đến nay, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp:

- Gần 132.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được vay vốn từ Ngân hàng CSXH;
- Hơn 12.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo;
- Tạo việc làm cho gần 8.000 lao động, trong đó số lao động đi làm việc ở nước ngoài hơn 100 người;
- Gần 15.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học;
- Hơn 38.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng;
- Hơn 1.000 ngôi nhà của hộ nghèo được xây dựng theo Quyết định số 167 và Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ.

đến nay, trên tổng diện tích hơn 3.000m², gia đình tôi đã đào hơn 1.000m² ao để thả các loại cá truyền thống và chăn nuôi với quy mô 20 con lợn nái, 50 - 70 con lợn thịt, 100 con chim bồ câu và 100 con gà, vịt, ngan, ngỗng. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng. Từ mức thu nhập đó, gia đình tôi đã có cuộc

đời sống ổn định hơn, mua sắm được các trang thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đời sống cũng ngày càng được nâng lên. Còn tại thôn Nghĩa, xã Tây Lương, gia đình anh Nguyễn Văn Lâm với số tiền được vay từ Ngân hàng CSXH đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò. Theo anh Lâm, với số tiền 40 triệu đồng được vay từ chương trình cho vay hộ

mới thoát nghèo, anh đã có những bước khởi đầu khá thuận lợi cho công việc phát triển chăn nuôi bò. Bởi ngoài được vay vốn, anh còn được cán bộ ngân hàng phối hợp với các tổ chức xã hội, đoàn thể thường xuyên đến hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Là huyện có tỷ lệ nợ xấu tương đối cao nên Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Giám đốc Phan Văn Thanh cho biết: Thời gian qua, Phòng giao dịch đã chú trọng nâng cao chất lượng giao dịch tại các điểm trực giao dịch của 35 xã, thị trấn; công khai chế độ chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ góp ý tại các điểm trực giao dịch, qua đó nắm bắt các thông tin phản ánh từ người dân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các gia đình thiếu vốn sản xuất, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cho vay ưu đãi. Đối với các xã có nợ xấu hoặc nguy cơ nợ xấu cao, Phòng giao dịch tham mưu cho huyện chỉ đạo thành lập tổ đồn đốc thu hồi nợ xấu, chủ động trả nợ nhưng có tinh cậy ý. Chính vì thế, chất lượng tín dụng của Phòng giao dịch ngày càng được nâng cao. Đến ngày 31/3/2018, Phòng giao dịch đang triển khai 8 chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện với tổng dư nợ đạt hơn 409 tỷ đồng, tăng 5,55% so với thời điểm 31/12/2017, đạt 99,54% kế hoạch năm với hơn 17.000 lượt khách hàng đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,24% tổng dư nợ. Các hộ vay vốn đều được Phòng giao dịch và các tổ chức hội, đoàn thể hướng dẫn việc sử dụng vốn hiệu quả, từ đó bà con đã nâng cao được ý thức về việc trả nợ và trả lãi đúng hạn.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch vốn đúng như tổng hợp nhu cầu từ người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ.

MINH HƯƠNG

Quyết liệt tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, thường lây lan từ chó, mèo sang người, đến nay vẫn chưa có thuốc đặc hiệu để chữa trị. Trong thời điểm nắng nóng như hiện nay rất dễ làm cho bệnh dại phát triển. Để chủ động phòng, chống bệnh dại, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện công tác tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo.

Ông Phạm Thành Chương, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Trước tình hình phức tạp của bệnh dại, ngay từ đầu năm 2018, Chi cục đã triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi vụ xuân hè, trong đó chú trọng công tác tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo. Chi cục còn tham mưu cho UBND tỉnh

ban hành văn bản về tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại năm 2018; phát động đợt cao điểm về phòng, chống bệnh dại bắt đầu từ ngày 3/5 đến hết tháng 5/2018 với nội dung trọng tâm là tiêm phòng triệt để vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cung ứng cho trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố gần 55.000 liều vắc-xin; lực lượng cán bộ thú y trong tỉnh đã, đang và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo.

Nhận thức rõ nguy hiểm của bệnh dại, hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện công tác tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo, đạt kết quả đáng ghi nhận. Điển hình là xã Chương Dương (Đông Hưng) đã tiêm phòng được hơn 400 con

trong tổng số 513 con và đang tích cực hoàn thành việc tiêm phòng cho số vật nuôi còn lại. Ông Lý Văn Bá, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trường hợp duy nhất tử vong do bệnh dại năm 2017 trên địa bàn tỉnh là người dân của xã Chương Dương. Nguyên nhân là hộ dân chưa tiêm phòng cho chó nuôi; thành viên trong gia đình sau khi bị chó cắn đã chủ quan không đi điều trị dự phòng. Sự việc đau lòng xảy ra tại địa phương là bài học sâu sắc cho cấp ủy, chính quyền cũng như người dân trong việc quyết liệt thực hiện công tác tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo.

Bình Định (Kiến Xương) là địa phương luôn đi đầu trong công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo và tỷ lệ tiêm phòng hàng năm luôn đạt trên 97%. Bà Hoàng



Hộ dân được cấp giấy chứng nhận sau khi tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo.

Thị Hà, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã chia sẻ: Xuất phát từ thực tiễn ở địa phương có trường hợp tử vong do bệnh dại nhiều năm trước đây nên cấp ủy, chính quyền, người dân đã nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại. Địa phương đã nhanh chóng rà soát đàn vật nuôi trên địa bàn, bên cạnh việc đẩy mạnh các hình thức

tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại, đội ngũ cán bộ thú y của xã nghiêm túc, sát sao trong công tác tiêm phòng. Từ đó các hộ nuôi đã tự giác, tích cực tham gia tiêm phòng và quản lý tốt đàn vật nuôi nhằm phòng, chống bệnh dại xảy ra trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



Ông Bùi Tấn Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Định (Kiến Xương)

Địa phương đã thực hiện quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng dại cho đàn vật nuôi, mèo như: thành lập ban chỉ đạo tiêm phòng dại cho đàn vật nuôi, xây dựng kế hoạch tiêm phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tuyên truyền bằng xe lưu động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ tiêm phòng. Đối với những hộ chưa thực hiện tiêm phòng trong thời gian kế hoạch đề ra thì yêu cầu làm văn bản cam kết xác nhận tình trạng vật nuôi, trình bày nguyện nhân, hẹn sau bao nhiêu ngày đến tiêm phòng. Nếu gia đình không thực hiện theo cam kết, địa phương yêu cầu phải tiêu hủy vật nuôi. Nhờ vậy, hàng năm tỷ lệ người dân tự giác tiêm phòng cho đàn chó, mèo luôn đạt 95%.



Ông Phạm Văn Hùng, thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương (Đông Hưng), bố của nạn nhân tử vong do bệnh dại

Mất đi người thân vì bệnh dại là nỗi đau khôn nguôi đối với gia đình tôi. Tôi mong rằng sự việc đau lòng này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các gia đình nuôi chó, mèo. Mọi người hãy nêu cao ý thức tự giác trong việc tiêm phòng dại cho chó, mèo, quản lý nuôi nhốt đàn vật nuôi để bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.



Chị Phạm Thị Loan, cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đông Hưng

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện Đông Hưng đã kịp thời ban hành các văn bản và nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật. Yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê chính xác số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn; phân loại được số lượng đã tiêm và chưa tiêm để triển khai các biện pháp tiêm phòng triệt để. Quan tâm công tác giám sát, báo cáo tình hình dịch bệnh tại cơ sở, tổ chức quản lý đàn chó, mèo. Đồn đốc, bỏ khuyết công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi nói chung, bệnh dại trên đàn chó, mèo nói riêng.

THANH HUYỀN